

# ดวงออนไลน์ (4 ตุลาคม 2556)

โดย เสธฐวิทย์ ชีรวินิจ

## ผมจะเลิกกับเมียได้หรือไม่

สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน

สัปดาห์นี้เป็นคิวของผู้ใช้นามแฝงว่า “โอ้” เกิดวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2508 เวลา 08.44 กทม เพศชาย

คำถามของคุณโอ้ ทำให้ผมต้องใช้ความคิดอย่างหนักในการออกคำพยากรณ์ เพราะคำถามที่หนึ่ง คุณโอ้ถามว่า จะเลิกกับคู่ครองได้หรือไม่

ผมไม่ทราบว่า คุณโอ้จะยังรอคำตอบจากผมอยู่หรือไม่ เพราะถามมาตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม แล้วหวังว่า คำตอบของผมจะเป็นแนวทางในการตัดสินใจที่ถูกต้องตามครรลอง และ วิถีแห่งศีลธรรม นะครับ

ก่อนอื่นขอเรียนว่า ดวงดาวที่ปรากฏในรูปจักรราศีนั้น เป็นภาพสะท้อนของวิบากกรรมในชาติที่แล้วของเจ้าชะตา เป็นสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้

แต่สิ่งที่เราสามารถกำหนดได้เองในชาตินี้ก็คือ การกระทำของเราที่จะเลือกว่า จะยอมให้วิบากกรรมที่ไม่ดีในชาติภพที่แล้ว ผลักดันให้เราต้องเดินไปในทิศทางที่ไม่ดีหรือไม่ หรือ เราจะเลือกวิถีทางที่ถูกต้องตามครรลองแห่งศีลธรรม และ การไม่สร้างวิบากกรรมใหม่ขึ้นมาอีก

ดังนั้น ที่คุณถามว่า จะเลิกกับคู่ครองได้หรือไม่ นั้น ผมก็ขอตอบแบบกำปั้นทุบดินว่า ได้แน่นอน เพียงแค่คุณเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าเดินออกจากบ้านไป คุณก็สามารถเลิกกับคู่ครองได้แล้ว

แต่นั้นหมายความว่า คุณจะสร้างลูกโซ่แห่งวิบากกรรมที่จะผูกมัดคุณต่อเนื่องไปยังภพหน้า ซึ่งคุณจะต้องไปพบกับผลจากการกระทำของคุณต่อไป ผมเชื่ออย่างนั้นครับ

ผมไม่ทราบว่า คุณมีลูกที่เกิดจากภรรยาคนนี้หรือไม่ ถ้าหากมี ผมก็ขอบอกเลยว่า ลูกของคุณจะเป็นคนที่ดีทีเดียว แต่เขาก็มีวิบากกรรมของตนเองอยู่เหมือนกัน ซึ่งอาจจะเกิดจากการกระทำของคุณ

ลูกที่พ่อแม่แยกทางกัน ไม่ว่าจะแยกกันด้วยดี หรือ จะแยกจากกันอย่างแตกหักก็ตาม

ลูกก็คือผู้รับกรรม ทั้งทางด้านร่างกาย และ จิตใจ ผมเข้าใจว่า คุณโอ้เข้าใจที่ผมพูดนะครับ

นอกจากนี้ ที่ผมอยากถามก็คือ สาเหตุที่ทำให้คุณโอ้ ต้องการจะแยกทางจากภรรยา ไม่ทราบว่า มีปัญหาอะไรที่ทำให้คุณต้องเลือกทางออกแบบ “หักสะบั้น” แบบนี้

เธอทำอะไรผิดหรือ เช่น กระทำนอกฏนุ่อกทางของการเป็นภรรยาที่ดี หรือ เป็นภรรยาอ้างผลาญทรัพย์สิน ทำลายเกียรติยศชื่อเสียงของคุณ

ผมเชื่อว่า การที่มนุษย์เกิดมาเป็นสามีภรรยา กัน ต่างก็ต้องเคยทำบุญร่วมกัน หรือ ทำกรรมร่วมกัน มาในชาติภพที่แล้ว เราต่างก็มารับผลบุญ หรือ ผลกรรมที่เราทำเอาไว้

แต่ส่วนใหญ่เรามารับผลกรรมมากกว่า เพราะหากเรามีบุญมากกว่า เราก็คงไม่มาเกิดแล้ว

ถ้าคุณเลือกที่จะรับผลจากวิบากกรรมในภพนี้ ก็เป็นอันจบสิ้นเวรกรรมที่ได้ติดค้างกัน แต่ถ้าคุณเลือกทางที่จะสร้างความเจ็บช้ำให้อีกฝ่าย ถ้าเขาไม่มีความผิด ก็เท่ากับวิบากกรรมมิได้ถูกชดใช้ ช้ำยังไปสร้างกรรมใหม่ขึ้นมาอีก

ใครจะเชื่ออย่างไรก็แล้วแต่ แต่ผมเชื่อว่า ใครทำกรรมอะไรไว้ ต่างก็ต้องรับกรรมนั้นๆ

ผมเห็นใจคุณโอ้ครับ เพราะดูจากดวงชะตา คุณน่าจะมีพลังทางเพศสูงพอสมควร ภรรยาอาจไม่สามารถสนองตอบได้ คุณเองก็เพิ่งจะอายุ 48 ปี ประมาณว่า โคลิ๊ง คุณกำลังมีพลังทุกด้านที่จะหาความสุขจากเรื่องนี้ได้ ไม่ว่าจะพลังในร่างกาย หรือ พลังทางทรัพย์สิน

คุณเกิดในช่วงที่ดาวศุกร์(๖)มีประกายเจิดจ้าในตอนค่ำหลังพระอาทิตย์ตกดิน ในวิชาโหราศาสตร์ ภารตะเราเรียกว่า เป็นอสูรสนรธา และ เป็นช่วงที่พระจันทร์อับแสง

ดังนั้น อำนาจในเชิงกามกิเลสจะมีผลอย่างรุนแรงต่อจิตใจคุณ คุณต้องอาศัยกำลังใจที่เข้มแข็ง และความแน่วแน่ที่จะผ่านพ้นจากบททดสอบนี้ไปได้

ผมเข้าใจว่า ขณะนี้คุณเองก็มีความรักซ่อนเร้นอยู่ หรือ พุดง่ายๆก็คือ มีกิ๊ก อยู่แล้ว

ผมจึงอยากแนะนำให้คุณโอ้ ตั้งสติอีกครั้ง พิจารณาว่า หากคุณจะเลิกกับภรรยา ซึ่งไม่ต้องอาศัยดวง คุณก็สามารถเลิกเองได้ แต่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะกับลูกของคุณ กับ ผู้หญิงที่เป็นภรรยา ซึ่งเธอได้มอบชีวิตในวัยสาวที่เปล่งปลั่งให้แก่คุณแล้ว และไม่อาจเรียกความสดใสนั้นกลับมาได้อีก

เธอจะไปเรียกร้องเอาคืนจากใคร

ยุติธรรมกับพวกเขาแล้วหรือ ผมก็ขอให้คุณมีวิจารณญาณที่ดี ที่จะเลือกในสิ่งที่ถูกต้องนะครับ

คำถามที่สองคือ งานที่ร่วมหุ้นกับหุ้นส่วนต่างชาติในปีหน้า จะสำเร็จหรือไม่

ขณะนี้ ดาวพฤหัสบดี(๕)กำลังเสวยอายุอยู่ จะให้ผลดีแก่คุณในเรื่องที่เกี่ยวกับต่างประเทศ เอกสารสัญญา และ การริเริ่มอะไรใหม่ๆ

และตั้งแต่กลางปีหน้าเป็นต้น ไปอีกประมาณ 2 ปี การเงินของคุณ และกิจการที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็น่าจะดีขึ้นด้วย

เมื่อดวงของคุณกำลังดี ผมก็ขอแนะนำว่า ควรจะทำบุญทำกุศลไว้ให้มากๆ โดยเฉพาะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เริ่มจากคนในบ้านก่อน

และในช่วงเวลานี้ ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะเลิกกับภรรยา เพราะภพปัตนิเป็นภพที่เกี่ยวข้องกับ ภรรยา และ หุ่นส่วน หากคุณทำร้ายต่อภพปัตนิ อาจจะมีผลต่อหุ่นส่วนได้เช่นกัน

หากยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติม ก็เขียนอีเมลล์เข้ามาจะครับ พร้อมด้วยเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ผมจะช่วยพิจารณาดวงชะตาให้อีกครั้งครับ หวังว่าคุณจะเลือกตัดสินใจที่ไม่สร้างวิบากกรรมต่อไปนะครับ

สุดท้ายก็ขอรบกวนคุณ “ไอ้” ให้ช่วยตัดบาตรให้ 1 ครั้ง แล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาโหราศาสตร์ภารตะทุกท่านครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

สำหรับท่านที่ต้องการให้ผมพยากรณ์ดวงชะตาให้ ก็ส่ง วันเดือนปีเกิด เวลาเกิด จังหวัดที่เกิด เพศ พร้อมด้วย เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่มีคำถาม หรือ มีเรื่องด่วนที่จะเตือน พร้อมกับเรื่องที่ต้องการถามไม่เกิน 3 ข้อผ่านทางอีเมลล์มาที่ [thammathipty@gmail.com](mailto:thammathipty@gmail.com) แล้วผมจะนำมาตอบในคอลัมน์นี้ครับ

พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

